

รายงานการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ สมาชิกสภาฯ ที่มาประชุมจำนวน ๑๙ ท่าน ไม่มาประชุมจำนวน ๒ ท่านคือนายสี บาลวงศา ลาป่วย และ นายเกษตร พรหมสาขา ณ สกลนคร ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ฯ สืบเนื่องจาก การเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัด คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร มีการประกาศรับรองคุณสมบัติ เมื่อวันที่ ๑๓ ที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ขอย้ำเตือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้ระมัดระวังในการสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยครับ ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ – เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา ฯ ๕.๑ เพิ่มเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ ขอเชิญ
สำนักปลัดครับ

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
 ข้อ ๕.๑ เพิ่มเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ ในเรื่องนี้
 ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาไปแล้ว และนำเข้าสู่สภาฯ
 เพื่อขอความเห็นชอบ ในรายละเอียดขออนุญาตให้นักวิเคราะห์ฯ ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ
 เพื่อรับทราบรายละเอียด และขอมติที่ประชุมในโอกาสต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายวีระชัย ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
 ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก รองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านครับ จากร่างแผนที่แจก
 ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ร่างแผนฉบับนี้ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น จากการประชุมประชาคม
 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ การประชุมเมื่อ
 วันที่ ๑๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ร่างแผนหน้าที่ ๔ รายละเอียดของ
 โครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
 และการโยธา โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอ้อย (เรือนจำ
 จังหวัดสกลนคร) –บ้านโพนก้างปลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
 ได้สะดวก เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
 กำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
 โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงสระน้ำบ้านหนองไผ่
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรม ต่างๆ ในบริเวณสระน้ำบ้านหนองไผ่ได้
 เป้าหมายก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟกำหนด
 งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสามารถทำกิจกรรม
 ต่างๆ ในบริเวณสระน้ำได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง หน้าที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ด้านสังคม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง วัตถุประสงค์ เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง
 บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๕๐,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน
 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ หน้าที่ ๖ ยุทธศาสตร์
 การพัฒนาด้านสังคม แผนงานการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการบำรุงรักษา
 ซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ เพื่อบำรุงรักษา
 ซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยว งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๐,๐๐๐
 บาท ปี ๒๕๖๕ ๓๐,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักท่องเที่ยวได้รับการบริการอย่างมี
 ประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ หน้าที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 สิ่งแวดล้อม แผนงานเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลดงมะไฟ วัตถุประสงค์
 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลดงมะไฟ เป้าหมาย เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 หรือเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามให้กับประชาชนในเขตตำบลดงมะไฟ งบประมาณปี ๒๕๖๔
 ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน
 ตำบลดงมะไฟ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง หน้าที่ ๘
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร แผนงานการเกษตร โครงการ

ชุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในเขตตำบลงมะไฟ วัตถุประสงค์ เพื่อชุดเจาะบ่อบาดาล สำหรับให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง เป้าหมาย ชุดเจาะน้ำบาดาลทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ปี ๒๕๖๔ ๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ ๕๐,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับเกษตรกรมีรายได้ ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักปลัด หน้าที่ ๙ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการบริหารงานทั่วไป โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมาย ผู้ได้รับความเดือดร้อนในตำบลงมะไฟให้การช่วยเหลือ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ๑๒ หมู่บ้าน ผลที่คาดว่าจะได้รับประชาชน ในเขตตำบลงมะไฟมีคุณภาพชีวิตที่ดี หน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักปลัด โครงการที่ ๒ โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ๑ หลัง ผลที่คาดว่าจะได้รับมีโรงจอดรถบรรทุกน้ำ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบสำนักปลัด หน้าที่ ๑๐ เป็นบัญชีครุภัณฑ์ แผนงานสาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ เป้าหมายจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักปลัด ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ตามที่ผมได้ร่วมประชาคมและเป็นคณะกรรมการพัฒนาแผน เรื่องการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ๘๐๐,๐๐๐ บาทเปลี่ยนมาเป็นโรงจอดรถบรรทุกน้ำ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ลดลง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนที่เป็นถนนจากเรือนจำ เป็นแผนที่นำมาปรับ เป็นถนนจากเรือนจำมาถึง บ้านโพนก้างปลาไปถึงทางหลวงแผ่นดิน มีท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ที่ต้องบรรจุไว้ หากมีงบประมาณจากส่วนกลางมา ถ้าไม่มีในแผน ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ หากอยู่ในแผนก็จะดำเนินการได้ ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ผมมีข้อสังเกตอยู่ที่หน้า ๕ การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ ๓ รายละเอียดตามที่มิในโครงการเพิ่มเติมใหม่ เห็นด้วยกับการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็น การสืบสานประเพณี แต่ในร่างแผนตั้งไว้ในงบประมาณทุก ๆ ปี เราจัดขึ้นที่บ้านหนองไผ่ตั้งไว้ในงบกลาง ส่วนที่ว่าจะจัดบริเวณอ่างห้วยเรือ ที่ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ผมคิดว่า งบประมาณอาจไม่เพียงพอ อีกอย่างผมคิดว่าเป็นการจัดงานซ้ำซ้อน ถ้าจะจัดก็ควรจัดขึ้น ที่อ่างห้วยเรือ ผมอยากเรียนถามว่างบประมาณส่วนรวมที่ตั้งไว้ เพื่อสืบสานประเพณีในตำบลเรา หากจัดที่อ่างห้วยเรือ ผมเห็นด้วย เพราะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ น่าจะดึงดูดให้ประชาชนมาร่วมงาน มากยิ่งขึ้นครับ

ประธานสภาฯ สืบเนื่องจากปีนี้บ้านหนองไผ่ไม่สามารถจัดงานได้ ส่วนการลอยกระทงที่อ่างห้วยเรือ เนื่องจาก อ่างห้วยเรือเป็นของส่วนราชการ กรมชลประทาน ถ้าจะดำเนินการใดก็ต้องขออนุญาตก่อน เพราะอาจทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ไม่ใช่ว่าทาง อบต.เราจะสามารถดำเนินการได้เลย

หากกรมชลประทานไม่อนุญาตจัดงานได้ก็ผลักดันงบประมาณไปจัดที่บ้านหนองไผ่ เราเสนอไว้
เพื่ออนาคตข้างหน้าสามารถจัดได้

นายทัศนาศูม สีสึงห์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมมีข้อสงสัย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนาอ้อยถึงบ้านโนนแก้งปลา ผมอยากให้เป็น
เป็นโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กครับ

นายภักพงษ์ ธารชัย ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอ้อย
ถึงบ้านโนนแก้งปลา ผมเข้าใจในเจตนาของทางหมู่บ้าน ที่ท่านรองประธานสภาได้เสนอ
จะรับไปแก้ไขทำโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชน เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น จะทำโครงการให้สำเร็จ สมบูรณ์ เรียบร้อยครับ

นายทวม ลีทนทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมเห็นด้วยกับแผนพัฒนา แต่ผมว่างบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท น้อยไป หากเป็นไปได้ควร
เพิ่มเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนสัญจรไปมาครับ

นายบุญธาตุ บาลวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๕ ผมเห็นด้วยครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ หน้าที่
๘ ผมเห็นด้วยกับการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในเขตตำบลดงมะไฟ ผมอยากเพิ่มเติม
ก่อนลงมติ ผมอยากเพิ่มโครงการโกลบตอซังทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ขอฝากท่านประธานผ่านไปยัง
บริหารครับ

ประธานสภา โครงการนี้คงเพิ่มไม่ได้ เพราะต้องผ่านการพิจารณา โครงการโกลบตอซังเป็นโครงการของ
พัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร ซึ่งมาทำเป็นตัวอย่าง ในการทำเกษตรเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับการทำ
เกษตรปลอดภัย โดยโกลบตอซังเพื่อทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ขึ้นอยู่กับงบประมาณพัฒนาที่ดิน
จังหวัดสกลนคร ว่าจะสามารถดำเนินการได้ก็หมู่บ้าน ก็ไร่ในแต่ละปี ถือเป็นโครงการที่ดี
เกี่ยวกับเรื่องแผน เรามาพิจารณาเฉพาะในส่วนที่ได้ผ่านขั้นตอน กลั่นกรองการประชาคมและ
คณะกรรมการพัฒนาแผน เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะได้อภิปราย เพิ่มเติม ให้การรับรอง
เพื่อเป็นแผนพัฒนาตำบลดงมะไฟของเราต่อไป ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภา ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา ๕.๒ การขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างวัด/สำนักสงฆ์ ปุณณสีไพรสณฑ์
ขอเชิญ นายอดิศักดิ์ พิมพ์ภูคำ ครับ

นายอดิศักดิ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
โครงการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนเพื่อสร้างวัด ปุณณสีไพรสณฑ์ เดิมสำนักสงฆ์ ปุณณสีไพรสณฑ์

เป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราว สำหรับพระภิกษุที่อุทิศเดินทางมาจำวัดและปฏิบัติธรรม เป็นพื้นที่
เทือกเขาภูพานบริเวณบ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
จัดตั้งในปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา โดยพระครูวิสุทธิ สีสุนทร
หรือพระครูคามา เป็นผู้จัดตั้งร่วมกับประชาชนบ้านโพนก้างปลา ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีเสนาสนะที่
พระสงฆ์ใช้ปฏิบัติศาสนกิจ ต่อมาพัฒนาเป็นสำนักสงฆ์ปทุมณีไพรสมณต์ ที่มีเสนาสนะ ได้แก่
ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาปฏิบัติธรรม เจดีย์ กุฏิ โรงครัว ห้องน้ำและนิมนต์พระศักดิ์สิทธิ์ฐานุตรโร
เป็นผู้ดูแล ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน ๓ รูป สภาพพื้นที่ โดยรอบเป็นเขตอุทยานหรือ
พื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าไม้ที่มีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์หลากหลายและเหมาะสมแก่การเป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์ปทุมณีไพรสมณต์ได้ร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมา เพื่อเป็นศูนย์รวมของ
พุทธศาสนิกชน ในการที่จะใช้ประโยชน์ เพื่อทำกิจกรรมของสังคม อาทิ กิจกรรมการประกอบพิธี
ทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ การปลูกพืชสมุนไพรและ
การเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่พึ่งทางจิตใจของประชาชน ในพื้นที่และใกล้เคียง
อย่างต่อเนื่อง ทางสำนักสงฆ์ปทุมณีไพรสมณต์จึงได้ทำเรื่อง เพื่อขอสร้างเป็นวัดและได้ยื่น
โครงการเพื่อให้สภาพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ การขออนุญาตใช้พื้นที่ จำนวน ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา ตามที่ท่านอดีตนายกฯ เรียน ตั้งแต่ปี
๒๕๓๐ ก็เป็นสำนักสงฆ์ปทุมณีไพรสมณต์ เกี่ยวกับที่ดิน ที่จะสร้างวัดซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน
ก็จะต้องผ่านสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ ๕.๓ การขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างวัด/สำนักสงฆ์ถ้ำยานาง ขอเชิญ
นายเฉลียว วิสิงห์เศษ

นายเฉลียว วิสิงห์เศษ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พระสดใส ผานะวงค์ เดินทางมาจากอำเภออากาศอำนวย
ผมได้ให้ท่านพำนักอยู่ที่ถ้ำยานาง ต่อมาจึงไปขอทางกรมป่าไม้และสำนักพระพุทธศาสนา
กรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ ๑๔ ไร่ และติดกับอ่างห้วยปู้ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
ของเราด้วย มออยากทำให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาฯแห่งนี้
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ สำนักสงฆ์ถ้ำยานางตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ในการสร้างวัด จะต้องผ่านสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบ
กรุณายกมือครับ

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ

นายศุภกิจ วงศ์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเสนอท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังบริหาร เกี่ยวกับการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานครับ

ประธานสภาฯ เห็นด้วยครับ การประชุมสภานั้น สมาชิกสภาฯ ทุกท่านต้องหันหน้าสู่ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ มีอำนาจสูงสุด แทนต่อไปจะเป็นบริหาร เป็นการจัดสถานที่ที่ถูกต้อง ขอฝาก
ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกได้พิจารณาครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่
ท่านศุภกิจเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ ผมเห็นด้วยครับ ในรูปแบบผมขอแนะนำ
ให้จัดเป็นวงกลม เวลาพูดก็ให้ยืนครับ

นายบุญธาตุ บาลวงศ์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ฝากให้ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกได้แจ้งให้พนักงานส่วนตำบลดงมะไฟ ปรับปรุงแก้ไขมารยาท
ให้เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้การต้อนรับแก่ผู้มาติดต่อราชการเป็นอย่างดีด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล)
เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ)
ประธานสภา อบต.

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายอดิษฐ์ พิมพ์คำ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางสาวบุญเลิศ วงศ์บาตร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายทัศนากุญชร สีสงห์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายถวิล คำชมภู)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางสุขใจ ละจันท์ลี)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางนิตยา พิระธรรม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิรุต นามวงศ์ชัย)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒